

**BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **401**/TCHQ-TXNK
V/v xác nhận mặt hàng trong
nước chưa sản xuất được.

Hà Nội, ngày **25** tháng 01 năm 2011

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 134/DVKT-TCKT ngày 14/01/2011 của Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam về việc xin xác nhận hàng hoá trong nước chưa sản xuất được. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến với Quý Bộ như sau:

1. Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 và Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định và hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng thì hàng hoá nhập khẩu là phương tiện vận tải chuyên dùng cần thiết phục vụ cho hoạt động thăm dò, khai thác và phát triển dầu khí mà trong nước chưa sản xuất được thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng. Căn cứ để xác định phương tiện vận tải chuyên dùng cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước chưa sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

2. Theo trình bày của Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam thì doanh nghiệp có nhập khẩu 03 con tàu: PTSC Thăng Long, PTSC Lam Sơn và PTSC Hà Nội là phương tiện vận tải chuyên dùng cần thiết cho hoạt động dầu khí hiện đang có vướng mắc về việc xác định mặt hàng trên có thuộc Danh mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước sản xuất được hay không trên cơ sở đó miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ chức năng, thẩm quyền quy định; Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư cho ý kiến bằng văn đối với 03 con tàu do Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam nhập khẩu trong nước đã sản xuất được hay chưa (Xin gửi kèm công văn số 134/DVKT-TCKT và hồ sơ kèm theo).

Xin cảm ơn sự hợp tác của Quý Bộ. *NW*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng Cty CP DVKT dầu khí VN
(142 Nguyễn Khuyến, Hà Nội);
- Lưu: VT; TXNK (4b).

**KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**

